

## ยาย "ห้องอ้อม ดักแด้" สะอื้น "นาธาน" ลวงหลานเซิดเงินแสน โอดทำไ้แม่คนพิการ





นำเสนอเมื่อ : 12 พ.ย. 2552

## ยาย "ห้องอ้อม ดักแด้" สะอื้น "นาธาน" ลวงหลานเซิดเงินแสน โอดทำไ้แม่คนพิการ



โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 พฤศจิกายน 2552 20:43 น.



1 | 2   [หน้าถัดไป](#)  

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น



สุดๆ! ยาย "น้องอ้อม" มนุษย์ดึกดำบรรพ์วัย 70 ปี "นุชธนา" อาศัยความรัก-ไว้ใจหลานลุงยืมเงินเก็บกว่าแสนบาท พร้อมกำชับห้ามบอกใคร และ ดึงแห้วลวงทุจด ตาม จนถึงวันเผาไม่เคยใส่ชุดหัว อึ้งอยู่ต่างประเทศ ทั้งที่ "เจเจ" หุ่นส่วนฐานครุฑรัศมีเคยยื่น ช่วงเวลานั้นนางานอยู่เมืองไทยตลอด ก่อนเอดทั้งหน้าตาทำไฉนคนก็ทำ เราตัวไม่จริงโคตร แต่อยากให้เห็นใจคนแก่ เชื่อหลานไปได้แต่ก็ฝ้ายกำลังจะตายทั้งเป็น



ดูท่าจะกลายเป็นหมากพายุไปเสียแล้วสำหรับเรื่องราวพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอดีตนักธุรกิจจากค่ายอาร์เอส, "นาราน โอรมาน" หลังก้าวออกมาให้ข่าวว่าไปเล่นหนังฟอร์มใหญ่ระบบคาราซังของฮอลลีวูดจนจะถูกเปิดโปงดังของสี่ยาวเรื่องราวดังกล่าวมีความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด?



ไม่นานหลังจากนั้นหลายต่อหลายคนก็ได้ออกมาแฉถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายการเป็นคณหลวงโลกพร้อมยื่นฟ้องร้องไปยังตัวเขาหลายราย ไม่ว่าจะเป็นในสวนของลูกทิว, ดีเจเจจ จามจรี แคสเซอร์ เพื่อนร่วมทุนทำราชนาแพ, กรณีของ "น.ส.อรรถ ยิมละมาย" สาววัย 27 อดีตพนักงานบัญชีโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังที่ถูกอดีตน้องลุงวางขาฝากให้ทำงานที่ ททท.



[นางานมาเยี่ยมน้องอ้อมที่บ้าน](#)

ร่วมไปถึงกรณีของ "นางสมาน สุขเสริม" แม่บ้านของหนุ่มนาราน พร้อมลูกชาย "แจ๊ค อาทิตย์ ภูผายัย" ที่ได้ออกมาแฉว่าถูกอดีตน้องลุงโกงเงินไปกว่า 3 แสนบาท



อย่างไรก็ตามในบรรดาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของหนุ่มนารานหาได้ใหญ่คุดเพียงเท่านี้แต่อย่างไร เมื่อที่มข่าว "ASTVผู้จัดการออนไลน์" ได้รับแจ้งว่า ในอดีตเจ้าตัวเคยยืมเงินจากครอบครัว "น้องอ้อม เสาวนีย์ ฤทธิ์โชติ" หญิงสาวที่ป่วยมีอาการผิดปกติทางร่างกายคล้ายตัวเด็กและเป็นที่รู้จักขึ้นมาจากรายการ "คนคนคน" ซึ่งเคยทำกิจกรรมเรียลลิตี้ร่วมกับในรายการ "เจาะใจ" เป็นจำนวนกว่า 1 แสนบาทไปตั้งแต่ปี 48



[น้องอ้อมถ่วงรูปคู่ บีม กวี ฮิลป็นในดวงใจ](#)

กระทั่งน้องอ้อมได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม(52) ที่ผ่านมากจนถึงวันนี้ อดีตน้องลุงก็ยังมิได้มีเงินคืนดังกล่าวให้กับครอบครัวของน้องอ้อมแต่อย่างใด



[เส้นทางไปร่วมงานศพน้องอ้อมที่จังหวัดราชบุรี](#)

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อที่มข่าวดังกล่าวออกไปยัง จ.ราชบุรี บ้านเกิดของน้องอ้อมเพื่อพูดคุยกับ "นางฉลอง จันทร์นาค" ผู้เป็นยาย ก็พบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความจริง พร้อมเล่ารายละเอียดให้ฟังว่า...



"เขายืมไปตอนปี 48 เจปะที่เอาไปไปแปดหมื่น แล้วเป็นเงินที่ตากบยายสะสมเอาไว้ เป็นเงินจากการเล่นแชร์ ตอนแรกเขายืมของอ้อม แต่ยายกลัวของอ้อมหมดก็เลยให้มาเอาของเรา ก็เห็นว่าเพื่อนกับอ้อม ยายก็ให้ไป ตอนแรกให้ไปสามหมื่น ตอนหลังมาเอาอีกห้าหมื่น เงินสองก้อนที่เอาไปก็หายไปก็ไปสืบดูกันแหละ หลังจากมาเอาออกแรกไป หลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็มาเอาอีกทั้งสอง ยายเป็นคนเอาคังคเสของเพราะกลัวคนจะรู้ เราก็ให้เงินคืนเลย"

"แล้วตอนหลังก็มาหลอกอ้อมอีก บัญชีนั้นมียืมสองหมื่นกว่าบาท เงินของอ้อมก่อนนั้นเป็นเงินที่อ้อมเขียนหนังสือกับรายการเจาะใจ แล้วพี่แมว(โปรดิวเซอร์รายการเจาะใจ)ก็ให้ยืมมาสองหมื่นกว่าบาท เราก็เอาเงินนั้นเขายืมบัญชีของธนาคารกรุงศรีฯ เป็นชื่ออ้อม แล้วอ้อมเขาก็มาหลอกยายว่าบัตรเอทีเอ็มเขาหาย ก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเอาไป อ้อมก็โวยวายๆ ซึ่งจริง ๆ แล้วอ้อมเขาก็อะไรอะไรโทรหาเขาว่ารู้ ถ้ามีใครเอาอะไรของเขามาไปเขาจะรู้หมดเลย"

"เขามอบอกทีหลังว่าให้นารานไปทั้งหมดนะแหละ ให้บัตรไปกดกินเอง รวมๆ แล้วก็แสนกว่า นั่นคือพี่ยายจะ ยายเป็นคนเอาไปเองแต่ไม่เคยจดไว้ เพราะเห็นกับอ้อมมาเป็นเพื่อนอ้อม เห็นว่าคังคมาด้วยกันจากรายการเจาะใจ ก็เลยคิดว่าไปไปเถอะ ตีเขาคังคิน เพราะเขาคังคินให้และจะให้ตลอด"



"ตอนแรกก็มียืมบอกหรือบอกแล้วเอาไปเอ็ดหมื่น แต่หลังๆ ตอนนั้นนอนโรงพยาบาลก่อนเขาจะเสียชีวิตบอกมาทีละหน่อยๆ ว่าเขาให้นารานยืม เขาก็เชื่อใจนาราน เพราะตอนนั้นยังไม่มีความเสียหาย ของนารานเลย ถ้ามีข่าวออกมาก่อนหน้าก็ใจเสียเหมือนกัน"

พร้อมเผย ด้วยความที่เห็นว่าเพื่อนรักหลานจึงให้ยืมเงินก้อนโตไป โดยไม่มีการทำสัญญาใดๆ ซึ่งนอกจากอ้อมแล้วมีเพียงเพื่อนของนารานเท่านั้นที่รับรู้ในฐานะคนค้ำประกัน พร้อมกับขู่วางหน้าตามบอกให้

"ยายให้ไปโดยที่ไม่ทำสัญญาอะไรเลย แต่เขาเอาคังคับประกันมาด้วยนะ ยัดไม่ยอมเอาเลยก็เลยจะเสีย แต่ยายก็อยากไปปรึกษาคุณเต๋อเต๋อ ที่เขายืมอยู่รายการคนคนคน แต่ตอนนั้นไปอยู่เวรคุดพอทยแล้ว ยายก็อยากจะไปปรึกษาว่าจะเอาอย่างไรดี จะฟ้องคนคนคน เพราะกลัวเขา(คนที่ค้ำประกันให้นาราน)จะเสีย เพราะเขาก็กังคังงานในวงการนี้เหมือนกัน แต่ไม่ใช่ว่า คิดคนอื่นเขาเป็นคนพารานานมา"

"ที่ไม่ทำสัญญาเพราะเห็นแก่อ้อมไง เห็นว่าเป็นเพื่อนอ้อม อ้อมก็สงสารเห็นว่านารานเขาอดอยาก เห็นว่าไม่มีญาติพี่น้อง เป็นคนต่างประเทศ ตกใจเลยเอาของตาไปเลยละกัน ก็เอาเงินที่ตากบยายเก็บหอมรอมริบไว้ แต่ตอนแรกคนที่พามาจะให้ทำสัญญา แต่ยายเห็นว่าเขาคังคังก็เห็นใจ ก็น้อย ยายก็เลยไม่กล้าทำสัญญา"

"ฝั่งเราน้องอ้อมคนเดียวที่รู้เห็น แต่น้องอ้อมเป็นคนบอกว่าให้ปิด แม้กระทั่งนางๆ ที่บ้านนางยังไม่รู้เลย อ้อมเขาขอไม่ให้พูด แล้วตากบยายจะกลัวพูดไปโดนใจ ตอนอ้อมตายนางๆ ถึงได้รู้ว่านารานเอาคังคังไป ก็ตอนนั้นอ้อมยังอยู่เขาขอไปเดียวไปส่งสีกสวนนารานเสีย เพราะเขารักนารานมาก ถ้าอ้อมยังอยู่คงเสียใจนางๆ ที่โดนหลอกแบบนี้ แล้วเงินไม่ใช่น้อย"

"แล้วนารานเขาก็อ้างกับอ้อมว่าไม่ยอมให้ใครรู้เพราะเป็นคณา แล้วถ้าไปยืมยืมเงินที่เพื่อน(ในวงการ)คนเขาก็จะรู้ทั้งหมด กลัวชื่อเสียงเขาจะเสีย ก็เลยต้องยืมเงินคังคังนี้ เพราะตอนนั้นอ้อมได้เงินจากรายการคนคนคนแล้ว"

ระบุ อดีตนักธุรกิจหนุ่มให้เหตุผลที่ยืมว่า เพราะเงินบริจาคที่เกี่ยวข้องกับสีกามีปัญหา จึงต้องมาหยิบยืมเพื่อนำไปช่วยเหลือส่วนนั้น ซึ่งเห็นว่าเอาไปทำการกุศลจึงได้ช่วยเหลือไป

"เขายืมกับอ้อม แล้วอ้อมก็มาล่อกับยายอีกที่ ยายก็เห็นแก่อ้อมนะแหละถึงให้ไป เขายืมเขาติดอ้อม เรื่องของเรื่องคือตอนสีกามี เพื่อนเขาเอาเงินไป ซึ่งเป็นเงินที่เขาเอาไปช่วยซ่อมเกาะมอเรนกันที่เขาเคยไปติดตอนจอสีกามีกับบอ(สรราช) แต่เขายืมอ้อมมาไม่มีก็เลยมายืมอ้อมไปจ่ายตรงนั้น เขายืมอ้อมมาเพื่อน ๆ กลุ่มนี้เอาเงินที่คนบริจาคตรงนั้นไป เขายืมกับอ้อมแบบนี้นะ ส่วนหนึ่งก็เพราะเห็นว่าเอาไปทำการกุศล ก็เลยให้ไปโดยที่ไม่ทำสัญญาอะไรเลย"

บอก ถึงกับเสียความรู้สึก ทั้งที่น้องอ้อมทั้งรักและไว้ใจนารานมาก แต่ช่วงที่อ้อมป่วยหนักกระทั่งเสียชีวิตไปวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา จนถึงวันเผา อีกฝ่ายไม่เคยมาแมสสักครั้งเดียว อ้างอยู่ต่างประเทศทั้งที่ "ดีเจเจจ จามจรี แคสเซอร์" เพื่อนร่วมทุนทำราชนาแพเพื่อติดครุฑรัศมีเคยยื่นข่าว ช่วงระยะเวลาที่นารานอยู่นาแพตลอด

"เขาติดอ้อมตายยังไม่มาเลย เขาก็ว่านะเพราะน้องสาวอ้อมเป็นคนโทรไปบอก เขายืมอ้อมอยู่ต่างประเทศ อ้อมตายวันที่ 1 มีนาคม(52) สวดศพ 5 วันแต่เขาไม่เคยมาเลย ตัวแทนอะไรก็ไม่ได้ส่งมาเลย เขายืมวันที่ 15 เมษายนจะมาก็ไม่เห็นมา และไม่เคยโทรมาเลยนะ ทั้งที่ทุกที่เขาก็โทร ตอนวันเกิดอ้อมก็บังคับให้โทรมาอวยพรตา เบอโรโทรตาเขาก็มีนะ แต่เขาไม่เคยโทรหาตาเลย"

"ตอนอ้อมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์สามยาเลย แต่เขาก็ไม่เคยมาเยี่ยม กระทั่งน้องอ้อมเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เขาก็ไม่เคยมาเลย ก็อยู่ตรงนั้นเองทำไมเขามาไม่ได้ ขนาดที่บีม(บีม กวี) เป็นน้องอ้อมที่น้องอ้อมปลื้มมาก เขาก็ไม่มีเวลาแต่เขายังปลอมตัวใส่แว่นมาเยี่ยมเลยนะ คิดดูสิ งานศพที่ราชบุรีที่บีมก็มาตั้งสองวัน แต่เขากลับไม่มาเลย"